



ประกาศกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง
และลมกระโชกแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ได้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ ๑ (๓๒/๒๕๖๘) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๕๐๐ น. แจ้งว่าในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก จะมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตกบางแห่ง ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอุณหภูมิลดลง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน สำหรับจังหวัดสมุทรสงคราม อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนประชาชน และผู้ประกอบการ ขอให้เฝ้าระวัง ติดตามสภาวะอากาศจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา (www.tmd.go.th) อย่างใกล้ชิด เนื่องจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม อาจจะได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงดังกล่าว หากเกิดสถานการณ์วาตภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ขอให้แจ้งกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ทราบทันที ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐ ๓๔๗๑ ๕๘๓๕ หรือแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๗๘๔ หรือแจ้งผ่านไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ ๑๗๘๔" โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID @๑๗๘๔DDPM ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ทั้งนี้ ได้แจ้งอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เตรียมความพร้อมป้องกัน รับมือ และให้การช่วยเหลือประชาชน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการจังหวัด